

จดหมายออนไลน์

(วันที่ 23 มิถุนายน 2561)

โดย ธรรมาธิปติ

ศึกษาวิชาโหราศาสตร์ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ศึกษาเป็นหลัก ดวงชะตาเป็นเรื่องรอง

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า “มังกรช่อนกาย” เกิดวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 เวลา 04.07 น. กรุงเทพฯ เพศชาย

คำถามแรก ผมกำลังจะสัมภาษณ์งานในต่างประเทศ หากได้จะต้องไปประจำที่สิงคโปร์ แต่ต้องเดินทางไปมาในเอเชียแปซิฟิก ผมจะมีโอกาสได้งานนี้ไหมครับ

ขอพูดถึงพื้นฐานดวงชะตาของคุณก่อนนะครับ

คุณเป็นคนทำมาหากินเก่ง ขยันขวนขวายหาทรัพย์สินอยู่เสมอๆ เรียกว่า คิดอะไรก็มักจะเป็นเป็นเรื่องเงินทอง แต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือ แม้จะหาเงินเก่ง แต่คุณก็เป็นคนใช้เงินเก่งเหมือนกัน เรียกว่า เก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ จึงควรระมัดระวังการใช้จ่ายเงินให้ดี

ต่อคำถามของคุณเกี่ยวกับเรื่องงานในต่างประเทศที่คุณจะต้องไปสัมภาษณ์นั้น ตามรูปดวงชะตาและ อิทธิพลของดวงดาวที่กำลังทำงานนั้น ขอตอบว่า คุณจะได้งานที่นี้ครับ

ส่วนหนึ่งเป็นแรงผลักดันของดวงดาว และ อีกส่วนหนึ่งก็เป็นแรงผลักดันจากตัวคุณเองที่ต้องการจะได้รายได้ที่มากขึ้น แต่ก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายด้วย ไม่เช่นนั้น เงินที่ได้เพิ่มอาจไม่เหลือนะครับ

และขอเตือนว่า จะเป็นภารกิจที่ค่อนข้างเหนื่อยนะครับ

คำถามที่สอง ผมกำลังคิดจะศึกษาโหราศาสตร์การตะ แต่ถ้าได้งานคงจะลำบากเพราะต้องไปประจำต่างประเทศ ว่าจะเริ่มศึกษาเมื่อพฤษภาคมหน้าอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม ผมจะมีโอกาสได้เรียนและได้ใช้ไหมครับ เอา เอาแค่เป็นงานอดิเรก

เมื่อพิจารณาดวงดาวที่มีอิทธิพลต่อชะตาของคุณอย่างเอกอุแล้วก็เห็นว่า คุณน่าจะสามารถศึกษาวิชาโหราศาสตร์ได้ครับ

แต่เหนือสิ่งอื่นใด ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณเองด้วย และเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดจะประสบความสำเร็จในการศึกษาได้หรือไม่ อาจจะมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำ

ในทางพุทธศาสนาเรียกสิ่งนี้ว่า “อิทธิบาท 4” ครับ อันประกอบไปด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

ฉันทะ คือความใส่ใจ ใฝ่ใจ และ ความปรารถนาที่จะทำสิ่งที่ตั้งใจให้สำเร็จ , วิริยะ คือ ความเพียร ความขยัน อดทน ซึ่งแน่นอนว่า วิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่ง่าย ต้องอาศัยความเพียร ความขยัน และ อดทนของผู้ศึกษาเป็นหลัก แต่พื้นฐานของคุณเป็นคนที่มีวิชาการนำหน้าอยู่แล้ว น่าจะเรียนได้ครับ

จิตตะ คือ ตั้งจิตให้อยู่กับสิ่งที่ศึกษา และ ศึกษาด้วยความคิดพิจารณา ไม่ปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่าน และ วิมังสา คือ การพิจารณาไตร่ตรอง และ ทดลองหาเหตุผลในสิ่งที่ศึกษา และ คิดหาวิธีแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

หากใครก็ตาม ใช้หลักอิทธิบาท 4 นี้ในการศึกษา หรือ ทำภารกิจใดๆก็แล้วแต่ ก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้แน่นอน จะมากจะน้อยก็ตามแต่พื้นฐานของดวงชะตาครับ

ขอเอาใจช่วยให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในการศึกษาวิชาโหราศาสตร์นะครับ

คำถามสุดท้าย ทำงานได้อีกไม่นานต้องรีไทร์แล้ว คิดว่าจะทำพาร์ทเมนต์ให้เช่า หรือทำสวนแบบพอมมีพอกิน ปลูกป่าไผ่ ไม้ยืนต้น และ ผลไม้ จะมีโอกาสได้ทำไหมครับ แก่แล้วจะลำบากไหมครับ

ขณะนี้คุณอายุ 54 ปีเท่านั้น ยังเหลือเวลาอีก 6 ปีกว่าที่จะเกษียณอายุ และกฎหมายใหม่กำหนดให้ข้าราชการเกษียณอายุตอน 63 ปี ก็แสดงว่า คุณยังสามารถจะทำงานได้อีก 9 ปีเป็นอย่างน้อย

ตอนที่คุณอายุ 60 ปี ซึ่งสามารถเกษียณอายุได้นั้น ผมคิดว่า คุณอาจจะทำงานด้านที่ปรึกษา อยู่เบื้องหลังคนอื่นได้อีกต่อไป แต่หากดูไปที่อายุ 63 ปี ผมคิดว่า ตอนนั้น รายได้ของคุณน่าจะดีจนคุณไม่อยากจะเกษียณตัวเอง หรือ คุณอาจจะต้องย้ายถิ่นฐานที่อยู่ ซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องการสร้างพาร์ทเมนต์ให้เช่าก็ได้ ซึ่งแน่นอนว่า รายได้ก็คงจะดีด้วย

ผมคิดว่า บั้นปลายชีวิตของคุณไม่น่าเป็นห่วงครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ มังกรช่อนกาย ช่วยศกบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathipty@gmail.com หรือ โทร 088 578 6666 แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

ขณะนี้ ผมไม่มีคิวพยากรณ์ค้างอยู่ หากใครเขียนเข้ามาถามในช่วงนี้ ผมก็จะสามารถนำมาตอบได้
อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอนานครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ซอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ
ครับ)

